



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 8 เมษายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์</p> <p>เว็บไซต์ chiangmainews</p> <p>เว็บไซต์ new1005.fm</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว นายพสุ โลหารชุน ปลัด ก.อุตสาหกรรม กล่าวว่า เตรียมเสนอกรม. ถึงแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษไฟไหม้ทั้งระบบ โดยจะออกระเบียบให้ทันในฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 กำหนดให้โรงงานน้ำตาลรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกิน 30% ต่อวัน ส่วนฤดูกาลผลิตปี 2563/2564 ลดเหลือไม่เกิน 20% ต่อวัน และในฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 ลดเหลือ 0-5% ต่อวัน จะทำให้อ้อยไฟไหม้หมดไปภายใน 3 ปี</p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ วันที่ 8 เม.ย. 2562 ค่าฝุ่นละอองส่วนใหญ่ลดลง คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง - มีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 44- 139 มคก./ลบ.ม. กรมควบคุมมลพิษ ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่ง พื้นที่ที่ปริมาณฝุ่นละอองมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสังเกตอาการผิดปกติ</p>
<p>มติชน</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>เว็บไซต์มติชน</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>วันอนามัยโลก</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธาน บอร์ด สปสช. กล่าวว่า วันอนามัยโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 7 เม.ย.ของทุกปี ประเทศไทยยังมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพทั้งในเรื่องการควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยปีนี้กำหนดรณรงค์ "หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า บริการปฐมภูมิ ปัจจัยสำคัญสู่การบรรลุหลักประกันสุขภาพ" เพื่อกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกให้ความสำคัญการพัฒนาบริการปฐมภูมิ ซึ่งไทยให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นจากสุขภาพสู่สถานีนามัยและพัฒนาเป็นรพ.สต. ปัจจุบันมี 9,750 แห่งทั่วประเทศ มีศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอีก 252 แห่ง และทีมหมอครอบครัว ส่วนกทม.มีศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง</p> <p>-เสนอข่าว ในวันที่ 9 เม.ย. จะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และฉลองวันอนามัยโลก โดยรมว.สธ. ระบุว่าการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงนโยบายและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย นำมาเป็นข้อมูลสู่การจัดเตรียมประเด็นทำที่ ข้อเสนอแนะของไทยในการเจรจาร่างปฏิญญาทางการเมืองในการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2562 โดยมีประเด็นรับฟังความคิดเห็นตามที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติกำหนด คือ 1.การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในฐานะตัวขับเคลื่อนการพัฒนาและความเจริญของประเทศอย่างทั่วถึง 2.การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และ 3.การมีส่วนร่วมดำเนินการ ลงทุนจากภาคส่วนต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>เทศกาลสงกรานต์ 2562</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงสงกรานต์ กรมฯ จะเข้มงวดเรื่องการควบคุมการดื่ม สถานที่ห้ามดื่ม เวลาห้ามขาย ห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนด ห้ามโฆษณา เป็นต้น และได้ประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับเกณฑ์ปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดไม่เกิน 50 mg% เป็นเกณฑ์สำหรับผู้ที่ย่าง 20 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ที่ยังไม่ถึง 20 ปี กำหนดให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไม่เกิน 20 mg% หากตรวจพบผู้อายุต่ำกว่า 20 ปีมาแล้วจับจนเกิดอุบัติเหตุ จะตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเป็นกลุ่มที่ห้ามขายให้ ร้านค้าที่จำหน่ายให้จะมีความผิด ส่วนมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ที่กรม. เห็นชอบแล้ว มี 7 มาตรการ ส่วนที่สธ.ต้องดำเนินการต่อคือ 1.เตรียมพร้อมหน่วยกู้ชีพทุกระดับ รวมถึงเรื่องรถลำเลียงคน โดยมีเครือข่ายทั่วประเทศ 2.เตรียมพร้อมสถานพยาบาล ทั้งคน เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ เพื่อรองรับผู้บาดเจ็บ และมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 3.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอส.ร่วมดำเนินการในระดับพื้นที่ เช่น เข้าร่วมด่านชุมชน 4.ช่วยกันสื่อสารความเสี่ยงและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งปีที่ผ่านมา กลุ่มที่เสี่ยงที่เสียชีวิตมากที่สุดคือเยาวชนและคนทำงานช่วงต้น ดังนั้นคนในชุมชนต้องช่วยกันจับตาและป้องกัน ถ้าเมาก็ไม่ต้องออกไปไหน พร้อมทั้ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>ขอให้วางแผนการเดินทางแต่เนิ่นๆ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร</p> <p>-เสนอข่าว นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เครือข่ายฯ จะเฝ้าระวัง การจัดทำอีเวนต์ของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามหัวเมืองใหญ่ ส่วนวันที่ 13 เม.ย.ซึ่งคก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติยังไม่ได้ประชุมหรือพิจารณาเรื่องห้ามขาย แต่มีมาตรการที่ออกมาช่วยป้องกันปัญหาจากคนเมาแล้วขับ คือการเอาผิดผู้ที่โดยสารมาข้าง ๆ กับคนขับ</p> <p>พ.ต.อ.สมรภูมิ ไทยเขียว ผกก.5 บก.ทล. ประชาสัมพันธ์ว่า การขับรถเป็นเวลานานอาจทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย และผลเอหลักในได้ จึงจัดโครงการ "ห่วง ่วงงไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย จากใจตำรวจทางหลวง" แจกห่วงคล้องหูแก่ผู้ขับรถ ถ้าหาก่วงหลับก้มหน้า จะมีเสียงสัญญาณเตือนเพื่อความปลอดภัย โดยจะเริ่มทยอยแจกในวันที่ 10-11 เม.ย. เป็นต้นไป</p>
<p>ข่าวสด มติชน</p> <p>ไทยโพสต์</p> <p>เว็บไซต์มติชน</p> <p>เว็บไซต์ nationtv</p> <p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์ ThaiPBS</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>ไทยโพสต์</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายจับ นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ในข้อหาผลิตและครอบครองกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต ว่า ต้องตั้งคำถามกับภาครัฐทำไมไม่สอบถามหรือให้โอกาสในการแจ้งครอบครอง เพราะยังอยู่ในกรอบ 90 วันตามกฎหมายนิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชา ขณะนี้นายเดชากำลังเดินทางกลับจากต่างประเทศ ส่วนนายพรชัย ชูเลิศ เจ้าหน้าที่มูลนิธิที่ถูกจับตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. มูลนิธิฯ จะขอยื่นประกันตัวที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 9 เม.ย. ทั้งนี้ ยังไม่ได้ประสานกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล เรื่องจะช่วยประกันตัว แต่ยังรับบริจาคเพื่อนำเงินมาช่วยประกันตัว 5 แสนบาท และใช้ต่อสู้คดีให้นายเดชา ตั้งเป้าใช้เงิน 1.5 ล้านบาท ขณะนี้มียอดบริจาคแล้ว 1 ล้านบาท</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ขอรับผิดชอบเป็นผู้ประกันตัวและการต่อสู้คดี ให้กับนายเดชา ศิริภัทร และ นายพรชัย ชูเลิศ ส่วนการร่วมสมทบทุนที่ตั้งใจไว้ขอให้เป็นการพัฒนาและต่อยอดการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ของภาคประชาชน ตามเจตนารมณ์ของนายเดชา</p> <p>-เสนอข่าว ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสิต โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ผู้แจกจ่ายยาจากกัญชาเพื่อรักษาประชาชนโดยไม่ได้แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ไม่ควรถูกจองจำแค่เพียงวันเดียว แต่นายพรชัย ชูเลิศ เจ้าหน้าที่มูลนิธิข้าวขวัญกลับถูกคุมขังแล้วถึง 6 วัน มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และมูลนิธิชีววิถี ได้รวบรวมเงินบริจาคจากประชาชนเพื่อขอยื่นประกันตัวต่อศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอังคารที่ 9 เม.ย. นี้</p> <p>-เสนอข่าว ที่วัดป่าวิจิตรโพธิญาณ มีผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ป่วยโรคอื่นๆ ประมาณ 200-300 คนมาขอรับน้ำมันกัญชา เนื่องจากไม่ทราบว่าจะทางวัดและเครือข่ายอ.เดชาหยุดแจกน้ำมันกัญชาแล้ว และขอให้รัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางแก้กฎหมาย หรือผ่อนปรนให้ อ.เดชาได้ผลิตน้ำมันกัญชาใช้ในการแพทย์ได้ต่อไปและถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว ป.ป.ส. โพสต์ข้อความแจ้งว่า วันนี้ (8 เม.ย. 2562) เวลา 10.30 น. รับชมการแถลงข่าวชี้แจงกรณีความเคลื่อนไหวการนิรโทษกรรมกัญชา และการที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นที่ทำการมูลนิธิแห่งหนึ่ง และยึดของกลางต้นกัญชากว่า 200 ต้น น้ำมันกัญชา พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการทำน้ำมันกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยนายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ผ่านทางเฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด</p>
มติชน	<p>ห้องผ่าตัดไฮบริด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า รพ.วชิระภูเก็ตได้ขยายการบริการ โดยเปิดศูนย์หัวใจอันทามันรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจแบบครบวงจรด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีห้องผ่าตัดไฮบริด ทำการผ่าตัดผ่านกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง มีความแม่นยำ สำหรับการผ่าตัดหัวใจที่มีความซับซ้อน ช่วยให้เห็นรายละเอียดของหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยฟื้นตัวไวกลับบ้านได้เร็วขึ้น ลดระยะเวลาในการนอนหอผู้ป่วยวิกฤตและรพ. คาดว่าในปี 2562 จะสามารถผ่าตัดโรคหัวใจได้มากกว่า 250 ราย และให้การรักษาด้วยการใส่สายสวนหัวใจได้มากกว่า 600 ราย นับเป็นศูนย์หัวใจชั้นนำของประเทศที่มีห้องผ่าตัดไฮบริดแห่งเดียวของภาคใต้ รวมถึงเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยหัวใจในเครือข่าย จ.ภูเก็ต และใกล้เคียง</p>
มติชน คอลัมน์ ส่องโรค	<p>โรคและภัยสุขภาพหน้าร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ฉัตรวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ข้อมูล 5 ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพหน้าร้อน ได้แก่ 1.เสี่ยงต่อภาวะอ้วนและโรคเบาหวาน 2.เสี่ยงไฟไหม้ 3.เสี่ยงเด็กจมน้ำ 4.เสี่ยงต่อการเกิดโรค</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไซสุภาพ	<p>ห้องว่าง อาหารเป็นพิษ และ 5.เสี่ยงกระทบกระทั่งจากการใช้อารมณ์ วิธีลดความเสี่ยง 1.ดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน น้ำอัดลม อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว 2.ตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 3.ระมัดระวังเด็กจมน้ำ 4.เลือกกินอาหารสะอาด ปุงสุก ปุงใหม่ ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ และ 5.ฝึกฝนการใช้สติควบคุมอารมณ์ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และหาเวลาออกกำลังกายสม่ำเสมอ</p>
ข่าวสด	<p>โรคไหลตายในเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรค SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) หรือโรคไหลตาย เป็นภาวะที่ทารกในช่วงอายุ 1 ปีแรกเสียชีวิตขณะนอนหลับ พบบ่อยที่อายุ 2-4 เดือน สาเหตุเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำให้เกิดขวางการหายใจของทารกขณะนอนหลับ ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของภาวะนี้ คือ ทารกเกิดก่อนกำหนด คับบู่หิ และอุณหภูมิห้องนอนที่ร้อน</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำแนวทางการป้องกัน คือ ควรจัดทำให้ทารกนอนหงายเท่านั้น แยกที่นอนทารกออกจากที่นอนของพ่อแม่ ไม่นำตุ๊กตาหรือของเล่นวางไว้บนที่นอนของทารกที่นอนไม่ควรอ่อนนุ่มจนเกินไป และเลือกใช้เตียงสำหรับเด็กที่ได้มาตรฐาน ใช้หมอนบางใบเล็ก ใส่ชุดนอนให้อบอุ่นพอประมาณ ที่สำคัญอย่าจัดให้เด็กนอนใกล้สิ่งของ อุณหภูมิห้องนอนควรอยู่ที่ 25-26 องศา และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค SIDS</p>
มติชน ข่าวสด	<p>วันอภิสติกลุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า วันที่ 2 เม.ย.ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันอภิสติกลุ ปีนี้เน้นการรณรงค์ส่งเสริมพลังครอบครัวในการดูแลเด็กอภิสติกลุ ให้เปิดใจยอมรับ โดยไม่มองว่าเด็กเป็นส่วนเกินของครอบครัวและสังคม ขณะเดียวกันก็พร้อมทุ่มเทและสู้ไปด้วยกัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อโอกาสในการรักษา</p> <p>พญ.นพวรรณ ศรีวงศ์พานิช ผอ.รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กล่าวว่า รพ.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้หัวข้อ "โอบรัก เข้าใจ ก้าวไปด้วยกัน" เพื่อสร้างความรักความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะอภิสติกลุ ให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข</p>
สยามรัฐ	<p>เมนูสมุนไพรเพื่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำเมนูเมี่ยงคำช่วยปรับสมดุลร่างกายในสภาพอากาศแปรปรวน อาทิ มะพร้าวคั่ว ถั่วลิสงคั่ว เป็นสมุนไพรสมัน ช่วยบำรุงไขข้อ บำรุงเส้นเอ็น น้ำมันมีรสหวาน รสเค็ม ช่วยบำรุงธาตุดิน ใบชะพลู ชิง หัวหอม พริก รสเผ็ดร้อน ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้สะดวก ป้องกันอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยย่อยอาหาร เสริมธาตุลมและธาตุไฟ มะนาวทั้งเปลือก มีรสเปรี้ยวขม ช่วยขับเสมหะ บรรเทาไอ ชุ่มคอ เสริมธาตุน้ำในร่างกาย ส่วนน้ำสมุนไพรช่วยปรับธาตุคือ ตรีผลา และหากมีอาการหวัดช่วงแรก ให้รับประทานยาฟ้าทะลายโจรทันที แต่มีข้อห้ามในหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่พัก</p>
ไทยรัฐ	<p>โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนช่วงหน้าร้อนระวังโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยเฉพาะโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง ซึ่งมักพบในอาหารที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ ไม่สะอาด และปรุงไว้นานโดยไม่ได้แช่เย็นหรือนำมาอุ่นก่อน อาการคล้ายกัน คือ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลวบ่อยครั้ง อาจมีไข้ ส่วนใหญ่จะหายได้เอง ให้รักษาอาการขาดน้ำและเกลือแร่ด้วยการดื่มน้ำสะอาดละลายเกลือแร่โออาร์เอส และทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย หากอาการไม่ดีขึ้นขอให้ไปพบแพทย์ทันที</p> <p>นพ.ธิตี แสงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เผยว่า สธ.ร่วมกับรพ.บ้านโป่ง ประชาสัมพันธ์โครงการ "สู้อาหารปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์" ให้ความรู้อาหารปลอดภัย โดยเมนูที่ต้องระมัดระวัง ได้แก่ อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ อาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิสด ควรรับประทานภายใน 2-4 ชั่วโมง หากมีกลิ่นผิดปกติไม่ควรรับประทาน และแนะนำยาสมุนไพรประจำบ้านเพื่อรักษาอาการท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อ ได้แก่ ยาเหลืองปิดสมุทร ยาธาตุบรรจบ และยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร</p>
ข่าวสด	<p>สุขภาพผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สกานต์ บุนนาค รักษาราชการแทน ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า สถาบันฯ ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและระบบการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมสำหรับประเทศไทย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ให้ความรู้ และสร้างแนวคิดในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมให้แก่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ประชาชน ครอบครัว และสังคม ร้องรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบในปี 2565 โดยพัฒนาสถานบริการให้สามารถจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมแบบครบวงจร ให้เข้าถึงระบบคัดกรอง ระบบการวินิจฉัยและดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งในสถานบริการและชุมชน รวมทั้งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม นอกจากนี้ ยังมีการใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในการป้องกันและชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมในสถานบริการ</p>


[fanmoph](#)

[pr_moph](#)

[healthmoph](#)

[moph channel](#)

[clubhealthch](#)